



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลแม่แตง กลุ่มงานบริหารทั่วไป อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๕๐

ที่ ชม ๐๐๓๓.๓๐๑/๖๖๘ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลโครงการอบรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลแม่แตง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และขออนุญาต นำข้อมูลขึ้นบนเว็บไซต์

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่แตง

ตามที่โรงพยาบาลแม่แตง ได้ดำเนินการโครงการโครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลแม่แตง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสันตนาการ ๑ โรงพยาบาลแม่แตง นั้น

ในการนี้ จึงขอรายงานผลการดำเนินโครงการดังกล่าว และขออนุญาตเผยแพร่รายงานดังกล่าวบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา

(นางสาวอัญมณี สีสอ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ทราบ - ขออนุญาตให้เผยแพร่ลงเว็บไซต์ได้

(นายจิติกานต์ ณ ปั่น)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่แตง

โครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลแม่แตง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เมื่อวันที่ ๑๙-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลแม่แตง ได้จัดโครงการอบรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ผ่านสื่อออนไลน์ระบบ Zoom Meeting เพื่อการเสริมสร้างจิตสำนึกในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม การบริหารจัดการเรื่องเรียไร การรับบริจาครวมถึงการจัดสวัสดิการภายในหน่วยงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการกระทำทุจริต เป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎ ก.พ.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๖ รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือเวียนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อลดปัญหาความขัดแย้ง การกระทำผิดถูกร้องเรียนฟ้องร้องเป็นคดีความ ถูกลงโทษทางวินัย การกระทำละเมิด ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดมาตรการทอก ๓ แฉก (Three Pronged Measured : การบังคับใช้กฎหมาย,การป้องกันการทุจริต และความรอบรู้สู่สังคม) เพื่อเป็นแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการดำเนินงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ (MOPH ITA) มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะจากการตรวจสอบพบว่าข้าราชการ บุคลากรสาธารณสุขส่วนใหญ่ยังมีการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับเนื่องจากขาดความตระหนัก ขาดความรู้ ความเข้าใจ เรื่องกฎ ระเบียบต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน ซึ่งนำไปสู่การร้องเรียนการกระทำผิดวินัย ละเมิด ตามมา ประกอบกับปัจจุบันกฎหมาย ระเบียบ กฎ ข้อบังคับต่าง ๆ มีการปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงไป โดยมีสาระสำคัญหลายประการ ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษาเรียนรู้และติดตาม เพื่อให้การปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและทันต่อเหตุการณ์ตลอดเวลา

ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดโครงการในครั้งนี้ ได้แก่

- ๒.๑ ได้ความรู้ วินัยข้าราชการตามพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๑๑ วินัยพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างประจำ
- ๒.๒ ได้ความรู้ การดำเนินการทางวินัย ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างประจำ
- ๒.๓ ได้ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อนและพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ และแก้ไขเพิ่มเติม และการอุทธรณ์คำสั่ง

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
โรงพยาบาลแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่	
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่	
วัน/เดือน/ปี : ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	
หัวข้อ : การอบรมโครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลแม่แตง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	
รายละเอียดข้อมูล	
๑.บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ	
๒.โครงการ	
๓.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่	
๔.รายงานโครงการอบรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	
๕.ภาพกิจกรรม	
๖.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์	
Linkภายนอก : ไม่มี	
หมายเหตุ :	
.....	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล นางกาญจนา (นางกาญจนา นักรต) เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน วันที่ ๒๒ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗	ผู้อนุมัติรับรอง วิห (นางสาวอัญมณี สีล) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ วันที่ ๒๒ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ อ.พิชิต (นายพิชิตกร ใหม่ศรี) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วันที่ ๒๒ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗	